

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” และแบบรายงานประจำเดือน  
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ / นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / นายกเทศมนตรีเมืองแพร่  
อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๖๖  
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมแบบรายงานฯ (ฉบับปรับเปลี่ยน)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ/สุขภาพด้วยตนเองและครอบครัว การสร้างเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ ด้านสังคม และด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดทั้งปี ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น “ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน” ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ซึ่งจังหวัดแพร่ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานตามแบบรายงานฯ จัดส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นรูปธรรม สามารถติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานได้ต่อเนื่องมีความชัดเจน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมตามโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมได้ปรับเปลี่ยนแบบรายงานฯ และให้จัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้น ขอให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และอำเภอทุกอำเภอ รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานตามแบบรายงานฯ (ฉบับปรับเปลี่ยน) พร้อมภาพกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” กิจกรรมละ ๑ ภาพ จัดส่งให้จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เพื่อจังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอ แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พิจารณาดำเนินการและรายงานภายในกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นางชอุสม รัตนนิคย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th



๑.๔ แนวทางด้าน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงบ้าน ปรับสภาพอาคาร สาธารณะ ห้องน้ำ ทางเดิน บันได ทางลาด ปรับปรุงช่องทางการบริการของรัฐ

## ๒. กิจกรรม

๒.๑ จัดทำโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรอง ร่วมกับหน่วยงาน ราชการ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ กิจกรรมอาชีพบำบัด การใช้จ่ายเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตลอดจนการให้ ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

๒.๒ จัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมของผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ ศูนย์ในชื่อเรียกอื่น เพื่อดำเนินการกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางศาสนา งานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล กิจกรรม ท้องเที่ยว การเดินทางไกล กิจกรรมงานอดิเรก ส่งเสริมอาชีพ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์คลังปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน

๒.๓ จัดหาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มพื้นที่สันทนาการ เช่น การร่ำรวยเงิน การฝึก โยคะ แอโรบิค กีฬา เกม และกิจกรรมส่งเสริมบทบาททางสังคม

๒.๔ ดำเนินการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ราชการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและ สัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสารบริการของรัฐ

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามแนวนโยบายหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ ด่วนมาก มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๘๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และใช้งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล งบประมาณจากหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในแบบบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไป ตามระเบียบหนังสือสั่งการของทางราชการ และให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานตามแบบรายงาน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓



